

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ

ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้มาประชุม

1. ดร.เกษม บำรุงเวช	อธิการบดี	ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)	กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ชรินทร์ ชุมหพันธ์รักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ)	กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)	กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นนรภัส ถกลภักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)	กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม	ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
7. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน	ผู้แทนคณะครุศาสตร์	กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ่ายเทศ	ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภูสาระ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

รองศาสตราจารย์ปราณี ต้นประยูร	ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ	ติตถารกิจ
-------------------------------	-------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูลิทธิ์ ประดับเพ็ชร์	เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
---	--

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในบัญชี
การกำหนดสาขาวิชาเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภูสาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รองศาสตราจารย์
ดร.ชูลิทธิ ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นำเสนอเรื่องการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในบัญชีการกำหนดสาขาวิชาเพื่อกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์
มีความก้าวหน้าในทางวิชาการโดยการเพิ่มจำนวนของคณาจารย์ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และขณะนี้
มีจำนวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งสอดคล้องกับหลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอน จึงได้มีการกำหนดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในบัญชีการกำหนดสาขาวิชาเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม เห็นชอบเพิ่มเติมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในบัญชีการกำหนดสาขาวิชาเพื่อกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดย
คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะ เรื่องการกำหนดสาขาวิชาของแต่ละคณะ ซึ่งยังไม่ได้กำหนดในบัญชี
รายชื่อ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานเรื่องนี้กับทุกคณะ

ระเบียบวาระที่ 5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ของ นางกมลวรรณ วรรณธำ จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภูสาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้รองศาสตราจารย์
ดร.ชูลิทธิ ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นำเสนอเรื่องการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ นางกมลวรรณ วรรณธำ

จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่ นางกมลวรรณ วรรณธัญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 657/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560) และได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตั้งและขอความเห็นชอบปรับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ นั้น

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีการกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นางกมลวรรณ วรรณธัญ เป็นการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ แต่ผลงานทางวิชาการที่นำมาใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ได้แก่ ตำรา เรื่อง นโยบายสาธารณะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งประกอบกับเมื่อพิจารณาจากการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งเป็นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จึงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่จะแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากเดิมสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของผู้ขอ และเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 60 วัน

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ นางกมลวรรณ วรรณธัญ จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ นางกมลวรรณ วรรณธัญ จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ นางกมลวรรณ วรรณธัญ จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

ตรวจสอบวันเวลาการขอกำหนดตำแหน่งของนางกมลวรรณ วรรณธัญ ย้อนหลังให้ถูกต้อง และให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ราย นายกรุง ลือวัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภูสาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูลิทธิ ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นำเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ราย นายกรุง ลือวัฒนา

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้ยื่นเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายกรุง ลือวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดยคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของ นายกรุง ลือวัฒนา ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ราย นายกรุง ลือวัฒนา และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ นางสาวปวีณา รัตนเสนา จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภูสาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูลิทธิ ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นำเสนอเรื่องการพิจารณา

ให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ นางสาวปวีณา รัตนเสนา จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่ นางสาวปวีณา รัตนเสนา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1059/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560) นั้น

ต่อมาฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีการกำหนดสาขาวิชาในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดเมื่อปี 2551 และที่กำหนดเพิ่มเติมเมื่อปี 2558 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงเสนอขอให้เปลี่ยนจากเดิมสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีปรากฏในบัญชีการกำหนดสาขาวิชาตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ นางสาวปวีณา รัตนเสนา จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ นางสาวปวีณา รัตนเสนา จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ นางสาวปวีณา รัตนเสนา จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.อดิสร ภู่อาระ เลขานุการสภาวิชาการ นำเสนอกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561

ข้อเสนอ/ญัตติ

จึงขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

นางสาวนิตยา	แสงมะฮะหมัด	ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
ดร.เกษรา	ศรีวิเชียร	ผู้ตรวจ
ผศ.ดร.อดิศร	ภู่อสาระ	ผู้ตรวจ/ทวน